

**Phụ lục**  
**CHI TIẾT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẠI CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ**  
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

**I. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25-CT/TW**

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW	Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương	Các bộ, cơ quan liên quan	Quý I năm 2024
2	Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.	Người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, ngành y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên
3	Thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, yêu cầu của công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và vai trò, nhiệm vụ của y tế cơ sở. Mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khoẻ toàn dân	Các bộ, ngành, địa phương	Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
4	Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế cơ sở vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển dài hạn của của quốc gia, các ngành, các cấp và địa phương.	Các bộ, ngành, địa phương	Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên
5	Tiếp tục rà soát, xây dựng chính sách, pháp luật về y tế cơ sở đồng bộ với chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm... bảo đảm y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên
6	Thực hiện thống nhất mô hình tổ chức, quản lý đối với trung tâm y tế cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý toàn diện.	Bộ Y tế	Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, địa phương	Trước ngày 01/7/2025
7	Căn cứ quy mô lao động và khả năng đáp ứng của các trung tâm y tế tuyến huyện, các phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế tuyến xã tại địa bàn có các khu công nghiệp, khu chế xuất để mở rộng, nâng cấp các cơ sở y tế hiện có hoặc thành lập mới các cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố	Các bộ, cơ quan liên quan	Từ năm 2026
8	Vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.	Bộ Y tế	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên

<b>TT</b>	<b>Nội dung nhiệm vụ</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>
9	Hoàn thiện các gói dịch vụ y tế cơ bản để giao nhiệm vụ cho y tế cơ sở thực hiện.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Quý IV năm 2025
10	Hoàn thiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, xác định rõ chính sách phúc lợi, chính sách an sinh trong giá dịch vụ y tế.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan	Theo lộ trình do Chính phủ quy định
11	Nghiên cứu tiếp tục tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của Nhân dân; từng bước mở rộng danh mục dịch vụ thuộc phạm vi của y tế cơ sở do quỹ bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng.	Bộ Y tế	Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan	Theo tiến độ thực hiện Luật bảo hiểm y tế
12	Có chính sách đột phá để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi làm việc, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.	Bộ Y tế, chính quyền địa phương	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên
13	Xây dựng Đề án vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo phân cấp của Chính phủ và tuyển dụng với số lượng, cơ cấu phù hợp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở.	Các cơ quan, đơn vị tại y tế cơ sở	Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên
14	Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên

TT	Nội dung nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
15	Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tế để hỗ trợ thường xuyên cho y tế cơ sở.	Bộ Y tế, chính quyền địa phương	Các bộ, cơ quan liên quan	Nhiệm vụ thường xuyên
16	Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên
17	Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, thiết lập hệ thống chuyển tuyến chuyên môn linh hoạt. Xây dựng quy định việc chuyển tuyến chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên
18	Phát huy vai trò, hiệu quả của y học cổ truyền trong phòng, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế cơ sở gắn kết với y tế trường học, nâng cao năng lực y tế vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên
19	Triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở với y tế tuyến trên và người dân trong tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa; thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong cả nước, gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân.	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Nhiệm vụ thường xuyên

## II. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI

TT	Tên văn bản	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Cấp trình	Sản phẩm dự kiến	Thời gian hoàn thành
1	Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Quốc hội	Luật	Quý IV năm 2024
2	Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và xây dựng dự án Luật điều chỉnh về phòng bệnh và nâng cao sức khỏe (xây dựng Luật phòng bệnh)	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Quốc hội	Luật	Quý IV năm 2025
3	Nghị định thay thế Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Chính phủ	Nghị định	Quý IV năm 2024
4	Nghị định thay thế Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.	Bộ Nội vụ	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Chính phủ	Nghị định	01/7/2024
5	Quy định về cơ chế bảo đảm tài chính và phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng	Bộ Tài chính	Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	Quý IV năm 2024
6	Nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp phòng, chống dịch	Bộ Y tế	Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; các bộ, cơ quan	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	Quý II năm 2024

<b>TT</b>	<b>Tên văn bản</b>	<b>Cơ quan chủ trì</b>	<b>Cơ quan phối hợp</b>	<b>Cấp trình</b>	<b>Sản phẩm dự kiến</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>
	quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để thực hiện từ ngày 01/7/2024.		liên quan và địa phương			
7	Quy định về thành lập cơ sở y tế tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	Quý IV năm 2025
8	Đề án đảm bảo nguồn nhân lực cho các trạm y tế cấp xã đến năm 2030	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	Quý IV năm 2025
9	Đề án đảm bảo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại y tế cơ sở đến năm 2030	Bộ Y tế	Các bộ, cơ quan liên quan và địa phương	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định	Quý IV năm 2025